



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 สิงหาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: จิตีพีเกษตร...ปศุสัตว์นำโด่ง	ไทยรัฐ
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน...”	thainews.prd.go.th
3. จิตีพีเกษตร...ปศุสัตว์นำโด่ง	thairath.co.th
4. ภาพข่าว: ปล่อยปลา	แนวหน้า
5. รายงาน: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 'แม่ของแผ่นดิน' 'น้ำพระราช'...	สยามรัฐ
6. นายกษำนำ7รัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์	มติชน (กรอบบ่าย)
7. 9โมงนายกษำนำ7รมต. ถวายสัตย์วันนี้	มติชน
8. คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: อธิบดี/ทูตเกษียณ	ไทยรัฐ
9. ภาพข่าว: น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์	เดลินิวส์
10. งานสืบสานภูมิปัญญาหมอนไหม	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: จิตพิเภกขจร...ปศุสัตว์นำโด่ง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22849 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



วิกฤติโควิด-19 ยังคงพ่นพิษไม่เลิก ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) รายงาน ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกของปี 2563 พบว่าหดตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

สาขาพืช หดตัวร้อยละ 7.0 สาขาประมง ร้อยละ 6.4 สาขาบริการทางการเกษตร ร้อยละ 3.0...นอกจากเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แล้วเกษตรกรยังต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนแล้ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่และปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกบางพื้นที่ยังประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชเป็นผลให้สาขาบริการทางการเกษตรหดตัวลง

และยังประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้การทำประมงทะเล



ลดลงและภัยแล้งยังทำให้ปริมาณการเลี้ยงกุ้งทะเลและสัตว์น้ำจืดลดลงด้วย

ในขณะที่สาขาปศุสัตว์ มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.5 จากการเพิ่มการผลิตตามความต้องการของตลาด และไทยมีการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ดีเป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม ในวิกฤติมีโอกาสเนื่องจากผู้คนเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตไปหันมาใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรพัฒนาให้อาหารของไทยปลอดภัย เน้นจุดขายเรื่องอัตลักษณ์ด้านอาหารผสมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตรูปแบบใหม่หรือ Fusion Food ขยายช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มากขึ้น

นอกจากนั้น วิกฤตการณ์ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสใหม่ในการทำเกษตรพันธสัญญาในกลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร รองรับต่อความต้องการของตลาดโลกในอนาคตได้อีกด้วย.

ส-๑๑-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thainews.prd.go.th

หัวข้อข่าว : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน...

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ 5G/4G/3G - เกษตร 0800 PRD sharing

ข่าวจริงประเทศไทย ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้

หน้าแรก > วิกิชุมชน คปส. > กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” สร้างรายได้งามให้แก่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนเกษตรกรปลูก “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” สร้างรายได้งามให้แก่เกษตรกร

วิกิชุมชน คปส.

11 ส.ค. 2563 | สัปดาห์ที่ 123

นางสาวศศิธร มีอม่งแกว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่าถั่วลิสง เป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่เกษตรกรนิยมปลูกอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ แต่ส่งปลูกสำคัญอยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปีล่าสุดมีดีดักยภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคือ “ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน” เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาดและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

หากเกษตรกร ที่สนใจข้อมูลการเสาะหาพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์พระราชทาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4446 5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ อนุรัตน์
ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ อนุรัตน์
แหล่งที่มา : สำนักข่าว

ช่วยอดเนียบ

ศอบต.7 จัดเวทีถอดบทเรียน? แผนการพัฒนาคืออะไร? ถึง? 10 ส.ค. 2563

ชนก จัดโครงการครอบครัว สุขสันต์ “12 สิงหาคมแม่เที่ยว” 11 ส.ค. 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิกิชุมชน คปส.

ททท.ชวนผู้ปกครองพาเด็ก “เรียนนอกห้อง ห้องชุมชน” กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

วิกิชุมชน คปส.

สทว. เฝ้าจับตาท่าทีกลุ่มเอ็นซีชงขาดลด เหนือจับตามแลงสีนคำ 37 ครั้ง คาดกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบกรกว่า 4 หมื่นราย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 จากเว็บไซต์ thairath.co.th
 หัวข้อข่าว : จีดีพีเกษตร...ปศุสัตว์นำโด่ง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 ฉบับที่ : - หน้า : -

จีดีพีเกษตร...ปศุสัตว์นำโด่ง

ส-เล-เช
 12 ส.ค. 2563 05:01 น.

SHARE | [f](#) [t](#) [v](#) [p](#)



วิกฤติโควิด-19 ยังคงพ่นพิษไม่เลิก ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งแรกชดชชปี 2563 พบว่าหัตถ์ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันชดชชปี 2562 สาขาพืช หัตถ์ร้อยละ 7.0 สาขาประมง ร้อยละ 6.4 สาขาบริการทางการเกษตร ร้อยละ 3.0...นอกจากเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว เกษตรกรยังต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนแล้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่และปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก บางพื้นที่ถึง ประสบปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช เป็นผลให้สาขาบริการทางการเกษตรหดตัวลง

และมีประระปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้การทำประมงทะเลลดลง และภัยแล้งยังทำให้ปริมาณการเลี้ยงกึ่งทะเลและสัตว์น้ำจืดลดลงด้วย

ในขณะที่สาขาปศุสัตว์ มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.5 จากการเพิ่มการผลิตตามความต้องการของตลาด และไทยมีการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม ในวิกฤติที่มีโอกาส เนื่องจากต้นทุนเบี่ยงแปลงการดำเนินชีวิตไป ทันท่วงทีสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาให้อาหารของไทยปลอดภัย เน้นจุดขายเรื่องอ็อกซ์ลิกันต์ด้านอาหารเสริมด้านนมพร้อมดื่ม และวีซีซีทูบแบบใหม่ หรือ Fusion Food ขยายช่องทางตลาดสินค้าออนไลน์ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มากขึ้น

นอกจากนี้ วิกฤติการณ์ครั้งนี้ยังเป็นโอกาสใหม่ในการทำเกษตรพันธสัญญาในกลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร รองรับต่อความต้องการของตลาดโลกในขนาดตลาดได้อีกด้วย.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 12 สิงหาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14351

Col.Inch: 16.11

Ad Value: 14,499

ภาพข่าว: ปลอยปลา

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 43,497

คลิป: ชาว-ดำ



ปลอยปลา : นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลาแรด ปลาหมอ ปลาช่อน และปลาตะเพียนทอง สู่อุโมงค์น้ำสะแกกรัง ณ ลานสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายเจษฎา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชน ร่วมปลอยปลาครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 'แม่ของแผ่นดิน' 'นำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่' หวังให้ไทยอยู่ดีกินดี



รายงาน

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" แม่ของแผ่นดิน ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักบูชา เทิดไท้องักของประชาชนคนไทย เนื่องด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงงานด้วยความมุ่งมั่น และอดทนตรากตรำพระวรกายเคียงคู่พระองค์ท่าน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่อาณาประชาราษฎร์มาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี

จากการที่ต้องการที่จะเห็นประชาชนของพระองค์ให้อยู่ดีกินดี จึงได้มีแนวพระราชดำริต่างๆเกิดขึ้นมากมาย อาทิ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกื้อกูลกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่สำคัญทรงนำภูมิปัญญาไทยสมบัติศิลป์ของแผ่นดินอันเกิดจากศรัทธาแรงกล้าของพลกนิกรถ่ายทอดสู่สายตาอารยประเทศให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ยกตัวอย่าง "การสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1" เพื่อให้ชาวไทยภูเขาในตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสทางการศึกษา, จัดตั้ง



โครงการ "หมู่บ้านรวมไทย" ขึ้นในพื้นที่บริเวณปางอู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ป่าผืนให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ได้จัดตั้งโครงการ "ปาร์กนี่" แห่งแรก ณ บ้านถ้ำตัว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และ "ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ งานศิลปาชีพเสริมความมั่นคงชายแดน" ที่บ้านพะรุเก่า อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ติดแนวชายแดนประเทศเมียนมา ซึ่งด้วยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นว่าในเวลานั้น "พื้นที่สวนผึ้งเป็นพื้นที่ติดชายแดนพม่า จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ราษฎรในบริเวณพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้พอเพียง ไม่ให้ย้ายถิ่น เขาจะได้เป็นหูเป็นตาให้ประเทศไทยต่อไป"

นางนงนุช จอมมี ชาวกะเหรี่ยงในแผนกทอผ้า กล่าวว่า อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพ

แห่งนี้มากกว่า 15 ปี การทอผ้าทำให้อย่างได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ไม่ต้องไปรับจ้างในอำเภอสวนผึ้ง มีรายได้ทั้งเงินรายวัน และทอผ้าไหมผืนหนึ่งยาว 2 เมตร ใช้เวลาทอราว 3-4 เดือน เมื่อนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพ จะได้ส่วนแบ่งค่าชิ้นงานราว 3,500-5,000 บาท

นางบัว เชิดฉาย วัย 58 ปี บอกว่า เธอเป็นคนไทยสวนผึ้งตั้งแต่น้าเกิด ทำงานในโครงการศิลปาชีพในส่วนของงานจักสาน ทำกระเป่าและตะกร้าลายพิบูล และลายพิบูลยกดอก ทำงานจะได้รายวัน 160 บาท และได้ค่าส่วนแบ่ง 800 บาทต่อกระเป่า 1 ใบ ส่งงานในแต่ละงวดจะได้เงินราว 4,000 บาท

นางแฉะ โดม๊ะ ชาวกะเหรี่ยงโพล่ง เล่าว่า ผมเองเป็นคนรูปร่างเล็ก ทำให้ไม่มีใครจ้างงาน มาสมัครในกลุ่มเครื่องจักสาน โดยมีครูมาสอนและทดสอบ เมื่อผ่านขั้นตอนจึงได้อยู่ในกลุ่มเครื่องจักสานนี้ชอบทำงานนี้ โดยชิ้นงาน คือ ตะกร้าสานไฟ

ละเอียดขนาดเล็กลำหรับเป็นกระเป๋าดึงหรือใส่เครื่องประดับ แต่ละชิ้นได้ค่าส่วนแบ่งประมาณ 600 บาทต่อชิ้น ใช้เวลาสร้างสรรดังาน 2-3 เดือน เมื่อครบงวดส่งงานเขาจะได้เงินส่วนแบ่งรายได้กว่า 5,000 บาท

ย้อนไปในปี พ.ศ.2519 ทรงก่อตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ด้วยทรงมีพระราชดำริและพระราชโอรสคอยคล้อยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงริเริ่มโครงการให้ราษฎรโดยเฉพาะชาวนาในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมโดยใช้เวลารว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพ และเซรามิกเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่ทรงริเริ่ม จากเดิมที่ราษฎรไม่มีความรู้ใดๆในงานผลิตเซรามิกเลย

แต่เมื่อทาง “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” เริ่มเข้าไปสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นเวลา นานติดต่อกันมากกว่า 20 ปี บัดนี้ราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในงานผลิตเซรามิกได้มากเพียงพอที่จะผลิตงานรูปแบบต่างๆ ออกจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม สมดังพระราชดำริของพระองค์ท่าน

จากนั้นระยะต่อมา กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ขยายพื้นที่การทำงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิกให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพฯ จากเดิมเพิ่มเป็น 7 แห่งทั้งภาคเหนือได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ และศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี่ จังหวัดลำปาง, ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร, ภาคกลางได้แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง, ภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์ จังหวัดนราธิวาส และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตออันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน

ระยะต่อมาจะเป็นการนำองค์ความรู้ใหม่ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิก การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่จัดอบรมจะเป็นการนำผลงานวิจัยใหม่ๆ ไปเผยแพร่รวมถึงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอันจะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการทำงานกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างประหยัด อบรมความรู้ให้สมาชิกมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้ด้วยตนเอง เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้แล้วยังได้ให้การสนับสนุนวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นรวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้คำแนะนำในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การจัดการจัดทำบรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้การดำเนินโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพฯ ให้สามารถดำเนินการด้านกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ สวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้ซื้อเพื่อให้สมาชิกมีงานทำมีรายได้เสริมสำหรับเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนทั้งเรื่องเศรษฐกิจครัวเรือนและความเข้มแข็งของชุมชน

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในหลวงรัชกาลที่ 10 สิบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการแรงงานคืนถิ่น บูรณาการร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์ พระราชา

เสริมภูมิคุ้มกันชีวิตสู้วิกฤติยุค New Normal ขณะที่เครื่องดนตรีไทย คีตศิลป์แห่งสยามประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติ กำลังจะถูกยกระดับพัฒนาครั้งสำคัญกับการเข้ามามีบทบาทของ “เส้นไหม” อีกหนึ่งในภูมิปัญญาไทย และอยู่คู่สังคม ชุมชน และภาคเกษตรไทยมาช้านาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเช่นเดียวกัน

ทั้งสองส่วนกำลังถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันผ่านการพัฒนาและ ต่อยอดโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนแนวทางและเป้าหมายของการ “ร้อยเส้น เสี่ยงสืบตำนานคีตศิลป์แห่งสยามประเทศ” ยกระดับเครื่องดนตรีไทยให้มีความไพเราะ และทรงคุณค่า ด้วยการ ใช้ “เส้นไหม” เป็นส่วนประกอบ ในเครื่องสายที่ทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างความไพเราะ ทั้งช่วยชุมชน และเกษตรกรให้มีปลายทางของการผลิตเส้นไหม ทั้งช่วยสืบสานตำนานยกระดับคีตศิลป์ไทยให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี่ นวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง

นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ในสมัยโบราณเครื่องดนตรีไทยที่เป็นเครื่องสายส่วนใหญ่จะใช้เส้นไหม เรื่องนี้หลายคนยังไม่ทราบ เพราะคุ้นเคยกับปัจจุบันที่เน้นความสะดวกที่ใช้เป็นเส้นเอ็น โดยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา เส้นไหมไทยนอกจากนำมาถักทอให้เป็นผืนผ้าที่สวยงามแล้ว ในอดีตยังได้ใช้เส้นไหมเป็นวัสดุสำหรับทำเป็นเส้นเสี่ยงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ซึ่งให้เสียงที่ไพเราะ ก้องกังวาน เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทย แต่เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในปัจจุบัน ทำให้การใช้เส้นไหมเป็นเส้นสายสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและถูกหลงลืมไป

โดยกรมหม่อนไหม จึงได้หารือกับกรมศิลปากร และทดลองนำเส้นไหมมาทดลองใช้กับเครื่องสายในเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้น 3ชนิดในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง และจะเข้ ซึ่งเบื้องต้นนำเอาพันธุ์ไหมทับทิมสยาม สาวออกมาเป็นเส้น นำมาควั่นเส้นและตีเกลียว ซึ่งการควั่นเส้นและตีเกลียวสำหรับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ต่างกันไปตามประเภท



เครื่องดนตรี และชนิดของเส้นเสียงในสายทุ้มและสายเอก ทั้งนี้จากการทดสอบและเปรียบเทียบกับเส้นเอ็นที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยแล้วพบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้เส้นไหมให้คุณภาพเสียงที่ไพเราะก้องกังวานมากกว่า อีกทั้งยังให้ความรู้สึกนุ่มมือมากขึ้น ซึ่งต่อไปคาดว่าจะเริ่มนำมาทดลองใช้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อสรุปผลและนำมาพิจารณาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

สำหรับการนำเอาเส้นไหมมาใช้สำหรับเครื่องดนตรีไทย นอกจากจะเป็นการยกระดับความไพเราะและสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน

เลี้ยงไหมและสาวไหม ให้มีรายได้ และมีอาชีพ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงยังเป็นการสืบสานตำนานแห่งเครื่องดนตรีไทย และไหมไทย เป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาหม่อนไหมของไทยอีกด้วย

“กรมหม่อนไหมตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ และสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงร่วมมือกับกรมศิลปากรในการพัฒนาองค์ความรู้ฟื้นฟู ส่งเสริมและสืบสานการใช้เส้นไหมไทยธรรมชาติเป็นวัสดุส่วนประกอบดนตรี

แบบผสมผสานเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล(วงเครื่องสาย) ตลอดจนดนตรีไทยและดนตรีสากล ที่มีคุณค่าให้สืบทอดตลอดไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์การใช้เส้นไหมไทยธรรมชาติเป็นวัสดุส่วนประกอบดนตรีแบบผสมผสานเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล (วงเครื่องสาย) ผ่านกระบวนการผสมผสานเข้ากับวิวัฒนาการสมัยใหม่ และเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม โดยนำไปเป็นวัสดุส่วนประกอบเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย และสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างน่าสนใจ”

นายกษนำ 7 รัฐมนตรีใหม่ เข้าถวายสัตย์

12ส.ค.พระที่นั่งอัมพรฯ
นัดถ้ายรูปหมู่ 13 สิงหาคม
กต.ฉะมท.ชิงจัด 'อปท.'
'ชวน' เชื้อริด 5 ล้านมีจริง
เบิร์ธเดย์ป้อม 75 ปีคึกคัก
นายกษนำ ครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณ 12 ส.ค.
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 'สุพัฒน์พงษ์-ปรีดี' ประเดิม
ทำงานวันแรก 13 ส.ค. (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ถวายสัตย์

'นายกษนำ ครม.ถวายสัตย์ 12 ส.ค.'

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยวาระงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายกษนำ กำหนดการนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต



บิกป้อม 75 ปี - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าถวายพร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปี โดยมีนายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมือง ร่วมถวายพรคืบตั้ง ที่มูลนิธิอนุรักษ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

รายงานข่าวว่า รัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาล “คู่ 2/2” นั้น ได้มีการนัดหมายกันในเวลา 07.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูปทำบัตร ครม. ก่อนขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และในวันพุธที่ 13 สิงหาคม เวลา 09.00 น. มีการประชุม ครม.นัดแรกในรัฐบาลคู่ 2/2 โดยเวลา 08.00 น. ครม.ทั้งหมดร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

จัดห้องรับรอง‘ดอน-แองค์’

สำหรับความเคลื่อนไหวของบรรดา รัฐมนตรีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใน ครม. โดยเฉพาะตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดสรรห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการขนของเข้ามายังห้องทำงานแต่อย่างใด โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ใช้ห้องทำงานที่ชั้น 1 ซึ่งเคยเป็นห้องของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใช้ห้องทำงานเดิมของนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ชั้น 2 ขณะที่นายอนุชานาคาคีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ห้องทำงานบริเวณชั้น 2 เช่นเดียวกัน ซึ่งเคยเป็นห้องทำงานของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

‘บิ๊กตู’อวยพร‘บิ๊กป้อม’75ปี

ที่มูลนิธิอนุรักษบุรีรรอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดให้ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง เพื่อนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 6 และ พ่อค่านักธุรกิจเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปี อาทิต พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้ พร้อมอวยพร พ.อ.ประวิตร ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในการทำงานทุกอย่าง พันทุกซโคโรภัย จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเข้าร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมี ผบ.เหล่าทัพ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ว่าที่ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ศล.) พ.ต.ท.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย นายพิเชษฐ สติธรวาล หัวหน้าพรรคประชารธรรมไทย นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

พปชร.ยินดี3รมต.-2ส.ส.ใหม่

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุม ส.ส.พรรค พปชร. โดยมีนายอนุชานาคาคีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และนายไพฑูริย์ นิตตะวัน รองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม นายวิรัชได้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คน คือ นายอนุชา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน และสนับสนุนให้รัฐมนตรีของพรรค พปชร.ได้เข้าไปทำหน้าที่วันนี้รัฐมนตรีของพรรค เสื้อผ้า หน้า ผม เป๊ะมาก พร้อมแสดงความยินดีนายวัฒนา ลิทธิวัง ส.ส.ลำปาง เขต 4 และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการเขต 5 ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งซ่อมทั้ง 2 เขตที่ผ่านมา

โดยนายอนุชาเป็นตัวแทนรัฐมนตรีทั้ง 3

กล่าวในที่ประชุม ส.ส. ว่าพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรี ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติประชาชน และพรรค พปชร. ที่จะเป็นเสาหลักของชาติไทยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างบ้านเรือนให้มีความสุข และจะทำงานร่วมกับ ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนให้เป็นที่พึงพิงของ



ใครไม่พร้อม - นายปรกรณ์ มหรรณพ และ นายจิติเชษฐ นุชนาฏ กกต. แกลงตอบโต้ พ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่ระบุไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากต้องรอ กกต.ฝึกรอบรมเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ พ.อ.อนุพงษ์ไปตรวจสอบองค์กรที่รับผิดชอบว่าพร้อมหรือไม่ เพราะ กกต.ยืนยันความพร้อมมาตลอดในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ที่สำนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

ประชาชนในอนาคต

จัดงานเบิร์ธเดย์รับ'บิกป้อม'

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุม ส.ส.พรรค เป็นไปอย่างคึกคัก โดย ส.ส.เดินทางเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออวยพรวันเกิดคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปช. อายุครบ 75 ปี ขณะที่พรรคได้เตรียมเค้กวันเกิด โดยมีการเตรียมเค้กวันเกิด ตกแต่งหน้าเค้กเป็นดอกกุหลาบสีแดง และด้านข้างเป็นโลโก้พรรค พปช. แสดงถึงความรักของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีต่อ "บิกป้อม" อย่างมาก ขณะที่บรรดาแกนนำ และ ส.ส.ได้นำอาหารมาออกจากร้านให้ ส.ส.และสมาชิกได้รับประทานอย่างเป็นกันเองด้วย ทั้งนี้ หลังการประชุม ส.ส.พรรค พปช. แกนนำ และสมาชิกพรรคได้อวยพรวันเกิดคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปช.

'หน.ป้อม'ปลุกส.ส.ให้สามัคคีกัน

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ขอขอบคุณที่ทุกท่านมาอวยพรวันเกิดตนในวันนี้ ปีนี้ก็ครบ 75 ปี ก็แก่แล้ว และคงจะมีคนแก่กว่าตนไม่ก็คนในที่นี้ ซึ่งแม้ตนจะอายุมากแล้ว แต่ก็จะอดทนอยู่เพื่อทุกคน ทั้งนี้ ความเป็นหนึ่งของ พปช.ในวันนี้นี้ส่งผลให้เราชนะการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการที่ผ่านมา ดังนั้น จึงอยากให้ทุกคนมีความรัก และความสามัคคีกันอย่างนี้ตลอดไป พรรคของเราจะเข้มแข็ง เลือกตั้งที่ผ่านมา 5 ครั้ง เราชนะทั้ง 5 ครั้ง คิดว่า หากมีครั้งที่ 6-7 ก็จะชนะอย่างทะลึ่งกัน มีอะไรให้มาทะเลาะกับตนคนเดียวพอ พร้อมกล่าวติดตลกว่า ตนอายุ 25 คืออีก 25 ปี จะ 100

ขณะที่นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรค พปช. เป็นตัวแทนอวยพรวันเกิดคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร ว่า ขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าพรรคของพรรคเราที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ และอีกหลายๆ แรงที่ดูแลพวกเราในฐานะสมาชิกพรรค โดยเราเป็นเหมือนลูกหลานที่ พล.อ.ประวิตรดูแลเราเป็นอย่างดีจะเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชน และนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบ รุ่งเรือง โดยพรรคมีอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น และเราทุกคนในพรรคจะรัก

และสามัคคีกันให้จงได้ เพื่อเป็นของขวัญให้หัวหน้าพรรค

จากนั้น แกนนำ และสมาชิกของพรรค ได้ทยอยอวยพรและร้องเพลงอวยพรวันเกิด โดย พล.อ.ประวิตรเป่าเค้กที่ประดับตกแต่งด้วยดอกกุหลาบแดง จำนวน 121 ดอกบนหน้าเค้ก ซึ่งเท่ากับจำนวน ส.ส.ของพรรค อย่างอบอุ่น ขึ้นมีน และเป็นกันเอง ก่อนที่สมาชิกคนอื่นๆ จะทยอยขึ้นมามอบดอกไม้ให้หัวหน้าพรรค พปช.

ขง3ชื่อชิงตำแหน่งโฆษกพรรค.

ต่อมาเวลา น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ โฆษกพรรค พปช. กล่าวภายหลังการประชุม ส.ส.พปช. ว่า สำหรับตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วน พปช. ในเบื้องต้นพรรคได้หารือกันพบว่า มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 3 คนคือนายทศพล เพ็งส้ม นายธนกร วงษ์บุญคงชนะ และนายอนุชา บูรพชัยศรี ซึ่งจะส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

'ชวน'ยินดีให้เปิดถกแก้รธน.

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อหารือทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า หากสมาชิกสามารถ

ทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ก็พร้อมยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งขณะนี้สภาที่อยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุม และก่อนจะปิดสมัยการประชุมในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ คาดว่า จะมีการขยายเวลาสมัยประชุมออกไป เพื่อเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย

เมื่อถามว่าการดำเนินการขอเปิดอภิปรายทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดแจ้งมา แต่เห็นว่าขณะนี้ยังต้องรอคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 60 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน เสนอรายงานต่อสภาก่อน

เชื่อบมส.ส.ตบทรัพย์มีมูล

นายชวน ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข้อร้องเรียนว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เรียกเก็บเงิน และตั้ง

งบประมาณเกินจริงเพื่อหักหัวคิวว่า ในส่วนของสภาจะมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) พิจารณาผู้แทนราษฎร รับเรื่องไปพิจารณา เพราะเป็นหน้าที่โดยตรง แต่จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั้น เห็นว่าก็มีหน่วยงานภายนอกคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะไปพิจารณาตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ก็ต้องดำเนินการเอาผิด ทั้งนี้ได้สั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา บาดาล พุดแล้วก็จะยืนยันได้ ทั้งนี้ปัญหาที่เขาไม่ได้ระบุว่าใครคือใคร จึงต้องสอบให้ชัดเจนว่าใครคือใคร ดังนั้น กมธ.พิจารณาสภาที่ต้องดูว่าเขาสามารถหาข้อมูลได้เพียงใดและรายงานให้สภาทราบ

"หากข้าราชการผู้ใหญ่กล้าออกมาพูด ควรจะขยายผลออกไปว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถสกัดพฤติกรรมของคนเหล่านี้ได้ มองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคล ไม่ใช่ตัวระบบ หรือสมาชิกทั้งหมด จึงต้องให้ออกาสคนส่วนใหญ่ด้วย อย่าเหมารวมว่า ส.ส.ทั้งหมดเป็นเช่นนั้น และคิดว่าหากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา บาดาลยอมเปิดเผยว่าเป็นใคร และ ป.ป.ช.ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็จะเป็นประโยชน์" นายชวนกล่าว

8ปร.อนุฯเตรียมแจงบร้อน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวที่รัฐสภาว่า ประธานคณะอนุ กมธ.ทั้ง 8 คณะ จะชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีที่อยู่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า ส.ส.ที่เป็นอนุ กมธ.เรียกเก็บเงิน 5 ล้านบาท เพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณ รวมถึงกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าไปขวางการปรับลดงบประมาณจัดซื้อเรือยางติดเครื่องยนต์ เพื่อชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจะสรุปส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการต่อไป ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ส.ส. อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าคณะอนุ กมธ.มีอำนาจมากหมายมหาศาล แต่จริงแล้วไม่ได้มีอำนาจอะไร มีหน้าที่เพียงการตรวจสอบความเหมาะสมของงบประมาณที่

ส่วนราชการตั้งขึ้นมา แต่ที่สุดเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันจาก กมธ.ชุดใหญ่ ส่วนใครจะไปทำอะไรอย่างไร ก็ต้องดูว่าเป็นการไปคุยกันส่วนตัวหรืออย่างไร ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อเท็จจริง จะมาพูดไปว่าเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่เหมาะสมควร

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ในอนุกรรมการ คุรุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ระหว่างการถกเถียงกันเรื่องการจัดซื้อเรือยาง นายสันติกล่าวว่า ยังมีองค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ที่มีศักยภาพและตรงไปตรงมา ทั้ง ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ที่คอยจับตาทั้งข้าราชการและนักการเมืองอยู่แล้ว

‘ปลัดทส.’ ยันอธิบดีแจงรัดงบแล้ว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์กรณีอนุกรรมการ (กมธ.) แผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียกรับเงิน 5 ล้านบาท กับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แลกกับการผ่านงบปี 64 ว่ากรณีดังกล่าวกระทรวงฯ ไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน แต่ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรายงานข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐานที่มีอยู่ จะเป็นคนที่ทำหน้าที่รวบรวมเสนอต่อ รมว.ทส. เพื่อส่งต่อไปยัง กมธ.วิสามัญงบ 64 ซึ่งทางอธิบดีได้ส่งหนังสือรายงานข้อเท็จจริงมาให้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เห็นเนื้อหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นเรื่องลับ และเป็นกระบวนการในการสอบสวน มีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ได้กำชับให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าหลักฐานที่นำมา ต้องเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยส่วนตัวแล้วไม่อยากไปสรุปว่าใครถูกหรือผิด แต่ที่ชี้แจงมากมีข้อมูลระดับหนึ่งไม่อยากไปตัดสิน ส่วนอธิบดีก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลที่มี เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ ดังนั้น ต้องตอบข้อสงสัยของสังคมได้ เรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่ 2-3 คน จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งไปยัง รมว.ทส.ภายใน 2-3 วันนี้ หากสภาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปชี้แจงด้วยตนเอง

กต.โต้‘มท.1’ปมลด.ท้องถิ่น

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) นายปกรณ์ มหรรณพ และนายจิตติ เชษฐวี นุชนาฎ กรรมการ กต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ยังไม่

พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากต้องรอ กต. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยนายปกรณ์กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์น่าจะตรวจสอบในองค์กรที่ท่านรับผิดชอบว่าพร้อมหรือไม่สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น มิใช่มากล่าวอ้างถึง กต. ที่ผ่านมาสำนักงาน กต.แถลงยืนยันมาตลอดตั้งแต่เมษายนว่า เราพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา 3 แห่ง ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง

ทำรัฐจริงใจ-กำหนดวันปี

“สำนักงาน กต.แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเช่นนี้ทำให้ กต.ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหากรัฐบาลมีความจริงใจในการกระจายอำนาจ และการเลือกตั้งท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายัง กต.เพื่อให้ กต.กำหนดวันเลือกตั้งโดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับแต่วันนี้ เพื่อให้ กต.ดำเนินการประกาศวันเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้ หาก กต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อยในปีนี้ได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง กต.ทั้ง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผมมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คสช. ดังที่นักวิชาการ หรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง แต่เราไม่ได้ตอบเพราะเป็นสิทธิที่ท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ แต่บางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เราทำตามกฎหมายมาตลอด แต่เมื่อถูกกล่าวอ้างเช่นนี้คิดว่าไม่เป็นธรรมจึงต้องร้องในส่วนนี้” นายปกรณ์กล่าว

9โมงนายกฯนำ7รมต. ถวายสัตย์วันนี้

13ส.ค.ถ่ายรูปหมู่กรม.
สภาวังกฎ-จรัญงาน
'ชวน' เชื้อริด5ล้านจริง
กกด.ฉุนป้อมปม'อปท.'
เบิร์ธเดย์75ปี'บิกป้อม'
'นายกฯ'นำ 7 รมต.ใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 12 ส.ค.
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ถ่ายรูปหมู่ก่อนประชุม ครม.
13 สิงหาคม (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ถวายสัตย์

'นายกฯ'นำกรม.ถวายสัตย์12ส.ค.
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยวาระงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายกฯมี กำหนดการนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
รายงานข่าวว่า รัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาล "คู่ 2/2" นั้น ได้มีการนัดหมายกันในเวลา 07.30



เบิร์ธเดย์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุมพรรคพลังประชารัฐ พร้อมตัดเค้กแจกบรรดา ส.ส. เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปี ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น ณ ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม



ชมคลิปวิดีโอ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 12 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15494

หน้า: 1 (กลาง), 7, 8

Col.Inch: 205.15 Ad Value: 317,982.50

PRValue (x3): 953,947.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 9โมงนายภษาหน้า7รมต. ถวายสัตย์วัน

น. ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูปทำบัตร ครม. ก่อนขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม เวลา 09.00 น. มีการประชุม ครม.นัดแรกในรัฐบาลคู่ 2/2 โดยเวลา 08.00 น. ครม.ทั้งหมดร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

จัดห้องรับรอง'ดอน-แองค์'

สำหรับความเคลื่อนไหวของบรรดา รัฐมนตรีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งใน ครม. โดยเฉพาะตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดสรรห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการขนของเข้ามายังห้องทำงานแต่อย่างใด โดยนายดอน ปรมดี วัณย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ใช้ห้องทำงานที่ชั้น 1 ซึ่งเคยเป็นห้องของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ใช้ห้องทำงานเดิมของนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ชั้น 2 ขณะที่นายอนุชานาคาคัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ห้องทำงานบริเวณชั้น 2 เช่นเดียวกัน ซึ่งเคยเป็นห้องทำงานของนายอภิรักษ์ โกษะกุศล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

'บิกตู'อวยพร'บิกป้อม'75ปี

ที่มูลนิธิอนุรักษณ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดให้ทหาร ข้าราชการ นักการเมือง เพื่อนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 6 และพ่อค่านักธุรกิจเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปี อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาอวยพรและชมนิทรรศการของ พล.อ.ประวิตร ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในการทำงานทุกอย่าง พันทุกซ์ โคกโคกภัย จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหาร เช้าร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมี ผบ.เหล่าทัพ นายวรารุข ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ว่าที่ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ศล.) พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาชนไทย นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

พปชร.ยินดี3รมต.-2ส.ส.ใหม่

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุม ส.ส.พรรค พปชร. โดยมีนายอนุชานาคาคัย

นาคาคัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และนายไพฑูริย์ นิตติวัณ รองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม นายวิรัชได้เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คน คือ นายอนุชานายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน และสนับสนุนให้รัฐมนตรีของพรรค พปชร.ได้เข้าไปทำหน้าที่ วันนี้รัฐมนตรีของพรรค เลือผ้า หน้า ผม เบ๊ะมาก พร้อมแสดงความยินดีนายวัฒนา ลิทธิวัง ส.ส.ลำปาง เขต 4 และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 ที่ได้ รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งซ่อมทั้ง 2 เขตที่ผ่านมา

โดยนายอนุชานาคาคัยเป็นตัวแทนรัฐมนตรีทั้ง 3 กล่าวในที่ประชุม ส.ส. ว่าพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรี ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประเทศชาติประชาชน และพรรค พปชร. ที่จะเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างบ้านเรือนให้มีความสุข และจะทำงานร่วมกับ ส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนให้เป็นที่พึงพิงของประชาชนในอนาคต

จัดงานเบิร์ธเดย์รับ'บิกป้อม'

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุม



ใครไม่พร้อม

นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายจิตติเชษฐ หนูชญา กต. แกลงตอบโต้ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย ที่ระบุไม่พร้อม เลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจาก ต้องรอ กต.ฝึกอบรม เจ้าหน้าที โดยขอให้ พล.อ. อนุพงษ์ไปตรวจ สอบองค์กรที่รับผิดชอบ ว่าพร้อมหรือไม่ เพราะ กต.ยืนยันความพร้อมมา ตลอดในการจัดเลือกตั้ง ท้องถิ่น ที่สำนักงาน กต. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 12 สิงหาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15494

หน้า: 1 (กลาง), 7, 8

Col.Inch: 205.15 Ad Value: 317,982.50

PRValue (x3): 953,947.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 9โมงนายยกหน้า7รมต. ถวายสัตย์วันเฝ้า

ส.ส.พรรค เป็นไปอย่างคึกคัก โดย ส.ส.เดินทางเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พชร. อายุครบ 75 ปี ขณะที่พรรคได้เตรียมเค้กวันเกิด โดยมีการเตรียมเค้กวันเกิด ตกแต่งหน้าเค้กเป็นดอกกุหลาบสีแดง และด้านข้างเป็นโลโก้พรรค พชร. แสดงถึงความรักของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีต่อ "บิ๊กป้อม" อย่างมาก ขณะที่บรรดาแกนนำ และ ส.ส.ได้นำอาหารมาออกร้านให้ ส.ส.และสมาชิกได้รับประทานอย่างเป็นกันเองด้วย ทั้งนี้ หลังการประชุม ส.ส.พรรค พชร. แกนนำ และสมาชิกพรรคได้อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พชร.

'ชวน'ยินดีให้เปิดถกแก้รธน.

ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เสนอให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อหารือทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า หากสมาชิกสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญ ก็พร้อมยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งขณะนี้สภาที่อยู่ระหว่างการเปิดสมัยการประชุม และก่อนจะเปิดสมัยการประชุมในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ คาดว่า จะมีการขยายเวลาสมัยประชุมออกไป เพื่อเตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วย

เมื่อถามว่าการดำเนินการขอเปิดอภิปรายทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดแจ้งมา แต่เห็นว่าขณะนี้ยังต้องรอคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 60 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน เสนอรายงานต่อสภาก่อน

เชื่อบมส.ส.ตบทรัพย์มีมูล

นายชวนยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข้อร้องเรียนว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เรียกเก็บเงิน และตั้งงบประมาณเกินจริงเพื่อหักหัวคิวว่า ในส่วนของสภาจะมอบให้คณะกรรมการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องไปพิจารณา เพราะเป็นหน้าที่โดยตรง แต่จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั้น เห็นว่าก็มีหน่วยงานภายนอก

คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะไปพิจารณาตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง ก็ต้องดำเนินการเอาผิด ทั้งนี้ได้สั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา บาดาล พุดแล้วก็จะยืนยันได้ ที่นี้ปัญหาคือเขาไม่ได้ระบุว่าใครคือใคร จึงต้องสอบให้ชัดเจนว่าใครคือใคร ดังนั้น กมธ.กิจการสภาที่ต้องดูว่าเขาสามารถหาข้อมูลได้เพียงใดและรายงานให้สภาทราบ

"หากข้าราชการผู้ใหญ่กล้าออกมาพูดควรจะขยายผลออกไปว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถสกัดพฤติกรรมของคนเหล่านี้ได้ มองว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคล ไม่ใช่ตัวระบบ หรือสมาชิกทั้งหมด จึงต้องให้โอกาสคนส่วนใหญ่ด้วย อย่างเหมารวมว่า ส.ส.ทั้งหมดเป็นเช่นนั้น และคิดว่าหากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาดาลยอมเปิดเผยว่าเป็นใคร และ ป.ป.ช.ดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างจริงจัง ก็จะเป็นประโยชน์" นายชวนกล่าว

8ปธ.อนุฯเตรียมแจงบร้อน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กล่าวที่รัฐสภาว่า ประธานคณะอนุ กมธ.ทั้ง 8 คณะ จะชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีท่อนิบัติกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่ามิ ส.ส.ที่เป็นอนุ กมธ.เรียกเก็บสินบน 5 ล้านบาท เพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณ รวมถึงกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าไปขวางการปรับลดงบประมาณจัดซื้อเรือยางติดเครื่องยนต์ เพื่อชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และจะสรุปส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการต่อไป ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ส.ส. อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าคณะอนุ กมธ.มีอำนาจมาจากมายมหาศาล แต่จริงแล้วไม่ได้มีอำนาจอะไร มีหน้าที่เพียงการตรวจความเหมาะสมของงบประมาณที่ส่วนราชการตั้งขึ้นมา แต่ที่สุดเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันจาก กมธ.ชุดใหญ่ ส่วนใครจะไปทำอะไรอย่างไร ก็ต้องดูว่าเป็นการไปคุยกันส่วนตัวหรืออย่างไร ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อเท็จจริง จะมาพูดไปว่าเกิด

อะไรขึ้นก็คงไม่เหมาะไม่ควร

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ในอนุกรรมการ ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ระหว่างการถกเถียงกันเรื่องการจัดซื้อเรือยาง นายสันติกล่าวว่า ยังมีองค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ที่มีศักยภาพและตรงไปตรงมา ทั้ง ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ที่คอยจับตาทั้งข้าราชการและนักการเมืองอยู่แล้ว

'ปลัดทส.'ยันอธิบดีแจงบร้อนแล้ว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์กรณีอนุกรรมการ (กมธ.) แผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียกเก็บเงิน 5 ล้านบาท กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาดาลกับการผ่านงบประมาณ 64 ว่ากรณีดังกล่าวกระทรวงไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน แต่ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาดาลรายงานข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐานที่มีอยู่ จะเป็นคนทำหน้าที่รวบรวมเสนอต่อ รมว.ทส. เพื่อส่งต่อไปยัง กมธ.วิสามัญงบ 64 ซึ่งทางอธิบดีได้ส่งหนังสือรายงานข้อเท็จจริงมาให้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เห็นเนื้อหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นเรื่องลับ และเป็นกระบวนการในการสอบสวน มีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ได้กำชับให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาดาลว่าหลักฐานที่นำมา ต้องเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยส่วนตัวแล้วไม่อยากจะสรุปว่าใครถูกหรือผิด แต่ที่ชี้แจงมาก็มีข้อมูลระดับหนึ่ง ไม่อยากไปตัดสิน ส่วนอธิบดีก็ต้องรับผิดชอบในข้อมูลที่มี เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ ดังนั้น ต้องตอบข้อสงสัยของสังคมได้ เรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องอยู่ 2-3 คน จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งไปยัง รมว.ทส.ภายใน 2-3 วันนี้ หากสภาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบาดาลไปชี้แจงด้วยตนเอง

กมธ.งบสั่งรายงานใน3วัน

ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เผยแพร่เอกสารข่าว กรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุ กมธ. จำนวน 8 คณะ ตาม

ต่อจากหน้า 7

ถวายสัตย์

กต.โต้'มท.1'ปมลด.ท้องถิ่น

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) นายปกรณ์ มหรรณพ และนายจิติ เชษฐัฐ นุชนาฏ กรรมการ กต. ร่วมกันแถลงข่าวกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ยังไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากต้องรอ กต. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยนายปกรณ์กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์น่าจะต้องตรวจสอบในองค์กรที่ทำนรับผิดชอบว่าพร้อมหรือไม่สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น มิใช่กล่าวอ้างถึง กต. ที่ผ่านมาสำนักงาน กต.แถลงยืนยันมาตลอดตั้งแต่เมษายนว่า เราพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา 3 แห่ง ระนองและลพบุรีอย่างละ 1 แห่ง

ทำรัฐจริงใจ-กำหนดวันป็นี

“สำนักงาน กต.แถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาตลอด แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเช่นนี้ทำให้ กต.ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าไม่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหากรัฐบาลมีความจริงใจในการกระจายอำนาจ และการเลือกตั้งท้องถิ่น ขอให้แจ้งมายัง กต.เพื่อให้ กต.กำหนดวันเลือกตั้งโดยขอให้แจ้งมาภายใน 1 เดือนนับแต่วันนี้ เพื่อให้ กต.ดำเนินการประกาศวันเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี นี้ หาก กต.ได้รับแจ้งแล้วไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อยในปีนี้ได้ ผมยินดีรับผิดชอบและจะพิจารณาตัวเอง กต.ทั้ง 7 คนมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผมมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ คสช. ตั้งที่นักวิชาการ หรือนักการเมืองหลายพรรคกล่าวอ้าง แต่เราไม่ได้ตอบเพราะเป็นสิทธิที่ท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ได้ แต่บางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เราทำตามกฎหมายมาตลอด แต่เมื่อถูกกล่าวอ้างเช่นนี้คิดว่าไม่เป็นธรรมจึงต้องร้องในส่วนนี้” นายปกรณ์กล่าว

ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 96 วรรคหนึ่ง เพื่อให้คณะอนุ กมธ.มีหน้าที่ และอำนาจในการพิจารณาขบประมาณของส่วนราชการตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ตามกรอบอำนาจที่คณะ กมธ.ได้มอบหมายนั้น จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะว่ามีอนุ กมธ.บางคนในคณะอนุ กมธ.แผนบูรณาการ 2 ซึ่งเป็นคณะอนุ กมธ. 1 ใน 8 คณะ เรียกรับเงินจำนวน 5 ล้านบาท จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้มีการพิจารณาผ่านงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณนั้น คณะ กมธ.ได้ประชุมพิจารณากรณีดังกล่าวแล้ว มีข้อสรุปโดยกำหนดให้คณะอนุ กมธ.แผนบูรณาการที่ 2 จัดทำรายงานข้อเท็จจริงในประเด็นที่ตกเป็นข่าวเสนอต่อที่ประชุมของคณะ กมธ. ภายใน 3 วัน เพื่อจะได้หาข้อสรุปส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

วางกฎเหล็ก5ข้อป้องกัน

นอกจากนี้ คณะ กมธ.ได้กำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการพิจารณาของคณะอนุ กมธ. ทั้ง 8 คณะ นับจากนี้ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.หากคณะอนุ กมธ.มีปัญหาในการพิจารณาขบประมาณของหน่วยงานใด ให้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะ กมธ. เพื่อขอหารือและร่วมกันแก้ปัญหาในที่ประชุมของคณะ กมธ. 2.ให้ประธานคณะอนุ กมธ. เข้มงวดในการกำหนดบุคคลที่สามารถเข้าร่วมประชุมเฉพาะอนุ กมธ. ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 3.ให้คณะอนุ กมธ.ดำเนินการตามกรอบหน้าที่ และอำนาจที่ที่คณะ กมธ.มอบหมายอย่างเคร่งครัด 4.การพิจารณาขบประมาณของคณะอนุ กมธ.ต้องเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และกรอบอำนาจที่คณะ กมธ.มอบหมายเท่านั้น และ 5.การสอบถาม และชี้แจง เพื่อพิจารณาขบประมาณของคณะอนุ กมธ.ต้องดำเนินการเฉพาะในห้องประชุมเท่านั้น และห้ามอนุ กมธ.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาขบประมาณในคณะอนุ กมธ. ประสานงาน หรือติดต่อหารือกันส่วนตัวกับหัวหน้าส่วนราชการหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว คณะ กมธ.จะรายงานความคืบหน้าต่อไป

(อ่านต่อหน้า 8)

มุมข่าวสารการ 'ธ.12'

อธิปไตย/ทูตเกษียณ

จากตำแหน่งปลัดกระทรวงก็มาอิงผู้ที่อยู่ในตำแหน่งอธิบดี ที่เกษียณอายุในคราวสิ้นปีงบประมาณนี้ซึ่งมีกันอยู่ในแทบทุกกระทรวง

เริ่มกันที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี 2 อธิบดี คือ 1.นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมี 1 ราย คือ 3.นางสาวนิสากร จึงเจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 3 อธิบดีคือ 4.นางสาวเสวิมสุข สักดิ์เพชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 5.นายสุตสาคร ภักทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว 6.นายวสันต์ นัยกรรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคนเดียว คือ 7.นายประลอง ดำรงกิจไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเช่นเดียวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือ 8.นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงพลังงาน คือ 9.นายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ คือ 10.นายวิชัย โภชนกิจ

กระทรวงมหาดไทย มี 2 อธิบดี ได้แก่ 11.นายชยพล ธิดศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12.นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงยุติธรรมมี 13.พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข มี 14.นายมรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่มีฐานะเทียบเท่าอธิบดีมีอีก 3 ราย คือ 1.พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 2.นางสาวจู่อะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นายคิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กชน. กระทรวงศึกษาธิการ อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่าอธิบดีคือ เอกอัครราชทูตของกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้มีเกษียณ 10 ราย ได้แก่

1.เรือโทโกเมศ กมลนาวัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ 2.นายชัยเลิศ หลิมสมบุรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ กรีซ 3.นายณรงค์ศิริธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 4.นายคณัย เมนะ โปธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลิงตัน นิวซีแลนด์ 5.นายดำรง ไกร์คววน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ลาว 6.นายธนาธิป อุบัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รัสเซีย 7.นายเทพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ 8.นายรัศมี ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตัน คาซัคสถาน 9.นายวิจิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก 10.นางศรிகานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันโตอาโก ชิลี

สำหรับรองปลัดกระทรวง ที่เกษียณอายุในคราวเดียวกันนี้มี 1.นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง 2.นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3.นายสุนทร ยินดีชัยภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 4.นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.นายพีระพลถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 7.นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 10.พันตำรวจเอก คุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 11.นางเชียวรัตน์ นวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน 12.นายสุรพล เทอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน 13.นางสาวศรียาอมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 14.นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 15.นางรักขณา ตันฑวาทิน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 16.นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อายุ 60 ปีสำหรับนักบริหารเหล่านี้ยังมีพลังเหลือเฟือในการทำงาน.

“ธ.12”

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธ 12 สิงหาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25871

Col.Inch: 11.71 Ad Value: 24,591

ภาพข่าว: น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์

หน้า: 22(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 73,773

คลิป: สีสี่



☑ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ จ.อุทัยธานี เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้แนวคิด “เกษตรอินทรีย์วิถีอุทัย เกษตรปลอดภัย คือความภูมิใจของเรา” ณ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี



สืบสานภูมิปัญญา
งานหมอนไหม

หน้า 22



งานสืบสานภูมิปัญญาหมอนไหม

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหมอนไหม กล่าวหลังร่วมกับ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผวจ.ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันสาวไหม และการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ระดับประเทศ ประจำปี 63 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ศรีสะเกษ ว่าอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมนับเป็นอาชีพที่คนไทยทำกันมาอย่างยาวนาน และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นอย่างดี ผ้าไหมไทยนั้นมีความหลากหลายของลวดลายและกรรมวิธีการผลิตในแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันไป ซึ่งการสาวไหมถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญแรก ๆ ของการผลิตเส้นไหม และเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน กรมหมอนไหมได้สืบสานภูมิปัญญาการสาวไหมมาอย่างต่อเนื่อง

นายวสันต์ เปิดเผยว่า กรมฯ จึงได้จัดงานการแข่งขันสาวไหมและการแข่งขันทำสิ่ง



คนในท้องถิ่นให้มีความรู้สึกรัก
หวงแหนในวัฒนธรรมไทยอันล้ำค่า
และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์



ประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.ศรีสะเกษ ตลอดจนเกษตรกรเข้าร่วมงาน การแข่งขันดังกล่าวเพื่อสร้างกระแสการตื่นตัวให้



แก่กลุ่มเยาวชน เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหมอนไหมในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าไหมไทยให้ทันกับความต้องการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับ

สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามด้านหมอนไหมให้คงอยู่ต่อไป ในงานประกอบด้วย การประกวดและการแข่งขันสาวไหม ระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่วนการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (พานพุ่ม) เป็นการแข่งขันระดับบุคคล

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธ 12 สิงหาคม 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25871

Col.Inch: 58.93

Ad Value: 123,753

หน้า: 1(บน), 22

PRValue (x3): 371,259

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: งานสืบสานภูมิปัญญาหมอนไหม

ทั่วไป ได้แก่ พานพุ่มในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และพานพุ่มในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

“ผ้าไหมไทยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งในด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ผ้าไหมไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานในกระบวนการผลิต ถือเป็นภูมิปัญญาด้านหมอนไหมอันทรงคุณค่าซึ่งต้องอนุรักษ์และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป” อธิบดีกรมหมอนไหม กล่าว.